



ประกาศเทศบาลตำบลสูง  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ด้วยเทศบาลตำบลสูง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโดยปรับปรุงซ่อมแซม สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านชุมคำ หมู่ที่ 22 ตำบลสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ปรับปรุงซ่อมแซมแพ สูบน้ำ ขนาดกว้าง 3.65 เมตร ยาว 5.60 เมตร โดยปรับปรุงหลังคามุงสังกะสี โครงหลังคาไม้เนื้อแข็ง ผนังบุสังกะสี ประตูไม้บุสังกะสี หน้าต่างไม้บุสังกะสี พร้อมติดตั้งท่อวางส่งน้ำตัวหนอน ขนาด  $\varnothing$  12 นิ้ว จำนวน 2 ชุด ก่อสร้างห้องเก็บตู้ไฟ ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร ผนังก่ออิฐ ฉาบปูนเรียบ ทาสี หลังคามุงสังกะสี โครงหลังคาไม้เนื้อแข็ง ติดตั้งประตูไม้ 1 ชุด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เทศบาลตำบลสูงกำหนด ราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน 224,000.-บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

**ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้**

1. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลสูง ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 112,000.-บาท
6. บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคล หรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนด...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) โดยตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2558 ยื่นซอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบุษสูง ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ยื่นซอง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอวังหิน ที่ว่าการอำเภอวังหิน (ชั้น 2) และ กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอวังหิน ที่ว่าการอำเภอวังหิน (ชั้น 2)

การทำสัญญาจ้าง ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สูตรการปรับราคาจะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 16/2558

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารโครงการในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบุษสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 081-7008736 โทรสาร 081-2579231 ในวันและเวลาราชการ

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลจะเรียกผู้เสนอราคาได้มาทำสัญญาต่อเมื่อได้รับอนุมัติ และมีเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น หากเทศบาลตำบลไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจะไม่เรียกทำสัญญา ในกรณีที่เทศบาลไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ไม่มีการเรียกทำสัญญา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้เสนอราคาได้ จะขอคืนค่าซื้อเอกสารไม่ได้และจะเรียกร้องสิทธิหรือค่าเสียหายใด ๆ จากเทศบาลตำบลไม่ได้ จะนำกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาหรือกรณีอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างนี้ ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งและศาลอาญาไม่ได้ และเทศบาลตำบลบุษสูงจะชำระราคาให้ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ให้กับเทศบาลตำบลบุษสูงแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ มະณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบุษสูง